

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๕๒



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ได้ขับเคลื่อนโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับนักเรียนมิให้ตกเป็นเหยื่อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้นักเรียนได้ทำหน้าที่ลูกกตัญญูช่วยพ่อแม่ให้ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คืนความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ดังนั้น เพื่อให้การตอบสนองตามพระราโชบาย ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครอบครัว และการศึกษา จึงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการต่อไป

ในการนี้ จังหวัดแพร่ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าให้กับสถานศึกษาในสังกัดทราบ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาในปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และมีสุขภาพแข็งแรง โดยสถานศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ <https://ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com> ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๑๕๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายนี้ เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕

ผู้ประสานงาน นางสาวกนกพร ล่างาม โทร ๐๖๓-๑๖๓๙๓๒๖

กวดสาร
ผู้
หน้า

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ ๒๕๔๘
วันที่ 30 ก.ค. 2567
เวลา

ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว.๓๑๕๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข เครือข่ายโรงเรียนคำพอสอน ได้ขับเคลื่อนโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกของพ่อแม่เลิกเหล้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนมิให้ตกเป็นเหยื่อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้นักเรียนได้ทำหน้าที่ลูกกตัญญูช่วยพ่อแม่ให้ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สืบความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนั้น เพื่อให้การตอบสนองตามพระราโชบาย ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครอบครัว และการศึกษา จึงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการต่อไป

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกของพ่อแม่เลิกเหล้าให้กับสถานศึกษาในสังกัดทราบ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาในปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และมีสุขภาพแข็งแรง โดยสถานศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ <https://ที่โรงเรียนคำพอสอน.com> ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

เรียน ที่ออร์ดิ้งข้อ๑๖๖

- สจ. นายไพโรจน์ไพฑูริย์น้อยลูกของพ่อแม่

เลิกเหล้า

- เห็นชอบข้อ๑๖๖ ใช้ ๐๙๓๓.๒๕๖๗.๓๑๖๓๖.๓๑๖๓๖

๑๕

นางสาวกนกพร ลำงาม

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ



กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวภัทรวดี พุดซ้อน โทร. ๐๘๗ ๔๒๑ ๒๓๓๖

รายละเอียด



bit.ly/3SksTrA

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่